



ข่าวสำหรับสื่อมวลชน - ข้อมูลวันที่ 10 กรกฎาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเพื่ออนาคต X หลักสูตร RESTT ยกระดับการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น

<https://imd.nmu.ac.th/uic-th/>

ผณีกกำลัง!! วิทยาลัยพัฒนามหานคร จับมือ บพท.

จับอบรมหลักสูตร RESTT “เทคนิควิธีเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น”

จุดเริ่มต้นยกระดับการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น เพื่อรากฐานการพัฒนาประเทศไทย

กรุงเทพฯ – 20 มิถุนายน 2566 – วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของกรุงเทพมหานคร และศูนย์สร้างสรรค์เมืองเพื่ออนาคต ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผณีกกำลังร่วมเปิดตัวหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิควิธีเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น” (รุ่นที่ 1 2 และ 3) ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม นี้ ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นอย่างเข้มข้นกว่า 150 คน

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศูนย์สร้างสรรค์เมืองเพื่ออนาคต วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดรับสมัครบุคลากรจากองค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศเข้าร่วมในหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิควิธีเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น” (รุ่นที่ 1 2 และ 3) รวมกว่า 150 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นในการนำไปใช้พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การวางแผนพัฒนาการจัดเก็บรายได้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น

โดยที่ผ่านมา อปท. มีอำนาจในการจัดเก็บรายได้ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่มากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจทางการคลังที่ต้องการส่งเสริมให้ อปท. มีความสามารถในการบริหารการคลังของตนเอง เพื่อให้มีงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเหมาะสมและเท่าทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ปัญหาเกี่ยวกับการเพิ่มความสามารถของ อปท. ในการจัดเก็บรายได้ ยังถือว่าเป็นปัญหาหลักของ อปท. จำนวนมาก ซึ่งจากการศึกษาวิจัยและทดลองกับ อปท. หลายแห่งในระยะเวลาที่ผ่านมา มีข้อสรุปสำคัญประการหนึ่งคือ หากมี



การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้ดังกล่าวได้มากยิ่งขึ้น ย่อมส่งผลให้ อปท. มีรายได้ในการบริหารจัดการ การจัดการทางคลั่งและการให้บริการสาธารณะได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

จุดเริ่มต้นของการยกระดับท้องถิ่นไทย คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้

การดำเนินโครงการวิจัยและให้คำปรึกษาการจัดการฝึกอบรมเทคนิควิธีเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น จึงเป็นการนำเอาต้นแบบเครื่องมือและวิธีการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการวิจัยที่ผ่านมาของ บพท. เพื่อให้ อปท. อื่น ๆ ได้เรียนรู้เป็นกรณีศึกษา พร้อมกับการทำซ้ำ (Replication) หรือการปรับใช้ใน พื้นที่และบริบทที่แตกต่างกัน ผ่านการฝึกอบรมระยะสั้นกว่า 24 ชั่วโมง และ 4 Workshop ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้า อบรมใช้ข้อมูลจริงเพื่อการแก้ไขปัญหา และออกแบบมาตรการ เครื่องมือ และแผนที่สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยมี การให้คำแนะนำ การติดตามผลความสำเร็จและความคุ้มค่าของแผนการดำเนินงานพัฒนาการจัดเก็บ รายได้ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการอบรม

“หลักสูตร RESTT ยกระดับการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น” จึงเป็นมิติใหม่ของการพัฒนากระบวนการ **จัดเก็บรายได้** ที่ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเพื่ออนาคต และ บพท. ออกแบบขึ้นใหม่เพื่อให้ตรงกับความต้องการของ ท้องถิ่น และตรงกับทิศทางของรัฐในการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองทางการคลังของท้องถิ่น โดยมีหัวข้อสำคัญ เช่น ยุทธศาสตร์และเมนูเทคนิคพัฒนาการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น เทคนิคสำรวจ เทคโนโลยีสารสนเทศ การดึง ข้อมูล (Scraping) เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลภาษีท้องถิ่น และระบบอำนวยความสะดวกในการชำระภาษี เทคนิคสะกิด (Nudge strategies) เพื่อเพิ่มความเต็มใจในการจ่ายภาษี การขยายฐานภาษีท้องถิ่นจากการ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การจัดความยากจน และการสร้างรายได้จากทุนทรัพยากรและวัฒนธรรมชุมชน การ ฝึกปฏิบัติการออกแบบเทคนิคพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น และภายในหลักสูตรยังจัดให้มี การแข่งขันการนำเสนอผลงานแผนการพัฒนารายได้ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชิงเงินรางวัล รวมกว่า 45,000 บาท

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 17 ส.ค. 66 (วันปิดรับสมัครของรุ่นสุดท้าย) สำหรับผู้สนใจสามารถ ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหว “RESTT ยกระดับการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น” และ กิจกรรมวิชาการของหลักสูตร ได้ที่ Website: <https://imd.nmu.ac.th/uic-th/>

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล restt.uic@gmail.com Line Official @734zgrer (พิมพ์ @ ก่อน)

ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวเกษรา ศรีนาคา โทร. 084 501 4814 อีเมล kessara.snk@gmail.com

อาจารย์ณฤมล นิ่มนวล อีเมล narumon.nim@nmu.ac.th